



คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่ ๒๓๘/๒๕๖๔

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมทั้งการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ โรงเรียนกัลยาณวัตร ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนจึงมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมีประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบการทำงานในระยการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทางโรงเรียนกัลยาณวัตร จึงกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งและรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบ เสียสละ และตรงต่อเวลา เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร



ตารางมาปฏิบัติงานแบบทำยคำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร ที่ ๒๓๘ / ๒๕๖๔  
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ผู้บริหารสถานศึกษา

ที่	ชื่อ - สกุล	วันที่ปฏิบัติงาน (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔)
๑	นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี	ปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ตามวันเวลาราชการ)
๒	นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปะษา	
๓	ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ	
๔	นางสาวอัญรินทร์ รุ่งชัยพานิชย์	
๕	นางไพโรจจิตร แก้วศิริ	

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่	ปฏิบัติงานที่โรงเรียน	ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home)	หมายเหตุ
๑๒	กลุ่ม A	กลุ่ม B	
๑๓	กลุ่ม B	กลุ่ม A	
๑๔	กลุ่ม A	กลุ่ม B	
๑๕	กลุ่ม B	กลุ่ม A	
๑๖	กลุ่ม A	กลุ่ม B	

หมายเหตุ

กลุ่ม A ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษาฯ, คอมพิวเตอร์

กลุ่ม B ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษา, ศิลปะศึกษา,  
การงานอาชีพ/เกษตร, แนนว/บรรณารักษ์

ลูกจ้างสำนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนทุกวัน



## แนวปฏิบัติแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่ ๒๓๘/๒๕๖๔

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเวลาปฏิบัติราชการตามปฏิทินที่แนบท้ายคำสั่ง
๒. ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่โรงเรียนหรือที่บ้าน ตามตารางสอนโรงเรียนกัลยาณวัตร และสำรวจติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคาบแล้วรายงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์
๓. หากพบมีนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ ให้มีมาตรการแก้ปัญหาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เท่าทันเพื่อน
๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่านมีหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วสรุปรายงานส่งฝ่ายวิชาการต่อไป
๖. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบและติดตามการวัดและประเมินผลในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
๗. มอบหมายให้ครูประจำชั้นประสานผู้ปกครองนักเรียน ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ปกครอง จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟนสำหรับนักเรียนตลอดจนดูแลนักเรียนในการเรียนออนไลน์ ทั้งนี้ขอความร่วมมือนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน งดเว้นการเดินทางออกนอกพื้นที่และห้ามเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยติดตามข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
๘. ไม่อนุญาตให้นักเรียนมาทำกิจกรรมภายในโรงเรียนทุกกรณี หากมีความจำเป็นที่จะมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนบันทึกแจ้งที่ฝ่ายวิชาการเพื่อจะได้วางแผนนัดหมายนักเรียนต่อไป
๙. ครูและบุคลากรหากมีเหตุด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้รายงานข้อมูลข่าวสารผ่านทางไลน์กลุ่มโรงเรียน และช่องทาง QR-Code สายด่วนโควิดกัลยาณวัตร

